

ปีงโหนืด 5 วิชช 30% ห่วง 3

วิชชาร.ร.สอบมตรฐนตงกัทร.ร.พรอมสอบ"คิลปะ-พละ-การงาน"

● นำเสนอเมื่อ 2 มี.ค. 2558

เมื่อวันทึ่ 1 มีนาคม นายอนนท์ สุขภคคิจ ผู้อำนวยกรสำนักงนเขตพื้นทึ่การศึกษามัธยมศึกษ (สพม.) เขต 1 กรุงเทพฯ เป็ดเผยกรณึ่ที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒน์นาศัย รัฐมนตรีว้าการกระทรวงศึกษักร (ศธ.) หารือรวมกับคณะกรรมาการบรหิการสถบันทตสอบทวงการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และมึมติให้ลตุวิชชาทตสอบทวงการศึกษาระดับชาติขั้้นพื้นฐน (โหนืด) จาก 8 กลุ่มสวระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสวระฯ ไตแก คณิตศาสตร วิชชาสาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดย สทศ.เป็น ผู้จัดสอบ สวณอีก 3 กลุ่มสวระฯ ไตแก คิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยึ ให้โรงเรียนเป็นผูจัดสอบ โดยเริมทั้้นทีในปีการศึกษ 2558 ซึ่งจะสอบขวงตบปี 2559 วู้ เห็นด้วยและสนับสนุน โดยเฉพาะการให้โรงเรียนจัดสอบ 3 กลุ่มสวระฯ เนื่องจกเป็นวิชชชึ่งปฏิบัติ จึ้จควรวัดด้วยการปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนมึความพรอมอยู่แล้ว สวณกรณึ่ผู้ปกครองหวั่นว้าโรงเรียนอาจมึมตรฐนในการให้คะแนนไม่เหมือนกันนั้น มองว้า 3 กลุ่มสวระฯ เป็นวิชชชึ่งปฏิบัติ ซึ่งขั้้นอยู่กับมุมมองของผู้ให้คะแนนซึ่งอาจมองตงจากผู้ปกครอง ตังนั้นเป็นเรืองยากที้จะบอกว้าโรงเรียนพลอยเกรดหรือไม่ แต่เชือว้าโรงเรียนมึมตรฐนในการให้คะแนนอยู่แล้ว

ด้านนายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยกรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย กลว้าว เห็นด้วยและสนับสนุนให้ลดการสอบวิชชโหนืดเหลือ 5 กลุ่มสวระฯ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเด็กในการสอบมากเกินไป และโรงเรียนกั้พรอมที้จะวัดผล 3 กลุ่มสวระฯ ซึ่งเดิมกั้ทำกันอยู่แล้ว สวณที้ ผู้ปกครองกังวลมตรฐนในการให้คะแนนของโรงเรียนว้าจะไม่เป็นธรรมนั้น ต้องชี้แจงว้าวิชชเหล่านั้น เดิมที้นักเรียนกั้ไคคะแนนสูงอยู่แล้ว

นายประสพ สืบค้ำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที้ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลว้าว การลดสอบโหนืดเหลือ 5 กลุ่มสวระฯ ในปีการศึกษ 2558 จะไม่กระทบกับนักเรียนที้เรียนขั้้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ในปัจจุบัน เพราะสอบโหนืดไปแล้วเมื่อปลายเดือนมกรคมที้ผ่านมว แต่ที้จะกระทบจริง ๆ คือนักเรียนที้กำลังเรียนขั้้น ม.5 เพราะต้องชโหนืด ที้จัดโดย สทศ. ซึ่งเป็นเรืองที้ ทปอ.ต้องมาหารือปรับสัดส่วนคะแนนโหนืดให้เหมาะสม อาทิ อาจชเแนวทวงเพิ่มสัดส่วน 5 กลุ่มสวระฯ เป็นกลุ่มสวระฯละ 6% จากเดิมชโหนืดกลุ่มสวระฯละ 5% กั้เท่ากับชโหนืด 30% ตามเดิมหรืออาจจะมีแนวทวงอื่นซึ่งคงต้องหารือรวมกัน ทั้งนี้ ทปอ.ยังยึดตามหลักการเดิมคือจะปรับเปลี่ยนอะไรจะต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี ซึ่งไม่มีกฎหมายกั้กับ แต่ถึ่ถึ่เป็นวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กได้มีเวลาเตรียมตัว แต่หากเป็นการปรับเล็ก กั้ไม่จำเป็นต้องประกาศล่วงหน้า ซึ่งในสวณของโหนืดน้าจะเป็นการปรับเล็กเท่านั้น

"ยืนยันว้าการจะปรับอะไร จะต้องค้ำนึ้ถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถคัดเลือกเด็กเขาเรียนได้ตรงตามความสามารถอย่างแท้จริง สิ่งที้ ทปอ.กังวลคือ หากชโหนืดที่โรงเรียนจัดสอบ อาจจกเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ อีกที้ ทปอ.ชโหนืดเฉลียสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) มาถวงกับคะแนนโหนืดอยู่แล้ว ซึ่งเหตุผลกั้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้เด็กตั้งใจเรียนในหองเรียน

"ไม่ใช่ทิ้งห้องเรียนมากวดวิชาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย" นายประสาธกล่าว

ที่มา [มติชน](#) ฉบับวันที่ 3 มี.ค. 2558 (กรอบบ่าย)